



ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๐๖/ ๓๔๕๓

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๗/๒๔๘๑๑ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม

ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กรณีมีตำแหน่งว่างที่เกิดขึ้นภายหลัง จากการพิจารณาย้ายเสร็จสิ้นแล้ว โดยมติ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ อนุมัติให้สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดำเนินการกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างตามข้อ ง. แล้วให้ประกาศตำแหน่งว่างทันทีให้ทราบโดยทั่วกัน โดยวิธีปิดประกาศ ณ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รวมทั้งประกาศทางเว็บไซต์ของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประสงค์ขอย้ายที่ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีไว้ แต่มิได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ว่างภายหลังไว้ ให้ยื่นความประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาดังกล่าวได้ สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีที่ประกาศให้ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีนั้น แต่มิได้ยื่นคำร้องขอย้ายไว้ หากประสงค์จะขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่มีตำแหน่งว่าง และสถานศึกษาที่ไม่มีตำแหน่งว่าง ก็ให้ยื่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมได้ โดยเอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาย้ายให้นับถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม เช่นเดียวกัน ทั้งนี้คำร้องขอย้ายเพิ่มเติมไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ย้าย คำร้องขอย้ายดังกล่าวเป็นอันยกเลิก

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษพิจารณาแล้ว ขอส่งประกาศสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มาเพื่อทราบ หากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา มีความประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง ณ สถานศึกษาดังกล่าวให้ยื่นคำร้องขอย้าย ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด พร้อมสำเนา ก.พ. ๗ มติคณะกรรมการสถานศึกษาที่อนุมัติให้ส่งคำร้องขอย้ายพร้อมทั้งจัดทำรายละเอียด การประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ตามที่สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กำหนด จำนวน ๑ ชุด ทั้งนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ส่งคำร้องขอย้ายดังกล่าวมายังสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ

(นางภัทริยารรณ พันธุ์น้อย)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๕๒

โทรสาร ๐ ๒๒๒๘ ๘๙๖๕



ประกาศสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กรณีมีตำแหน่งว่างที่เกิดขึ้นภายหลัง จากการพิจารณาย้ายเสร็จสิ้นแล้ว โดยมติ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ อนุมัติให้สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดำเนินการกำหนด สัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างตามข้อ ง. แล้วให้ประกาศตำแหน่งว่างทันทีให้ทราบโดยทั่วกัน โดยวิธีปิดประกาศ ณ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รวมทั้งประกาศทางเว็บไซต์ของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประสงค์ขอย้ายที่ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีไว้ แต่มิได้ระบุชื่อ สถานศึกษาที่ว่างภายหลังไว้ ให้ยื่นความประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาดังกล่าวได้ สำหรับผู้ที่มี คุณสมบัติครบภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีที่ประกาศให้ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีนั้น แต่มิได้ยื่นคำร้อง ขอย้ายไว้ หากประสงค์จะขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่มีตำแหน่งว่างและสถานศึกษาที่ไม่มีตำแหน่งว่าง ก็ให้ยื่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมได้ โดยเอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณา ย้ายให้นับถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม เช่นเดียวกัน ทั้งนี้คำร้องขอย้ายเพิ่มเติมใดไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ย้าย คำร้องขอย้ายดังกล่าว เป็นอันยกเลิก

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จึงประกาศตำแหน่งว่าง ดังนี้

๑. ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี  
ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๙๖๘๑
๒. ตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๙ จังหวัดขอนแก่น  
ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๘๘๐๒

หากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา มีความประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง ณ สถานศึกษาดังกล่าวให้ยื่นคำร้องขอย้ายตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด พร้อมสำเนา ก.พ. ๗ มติคณะกรรมการสถานศึกษาที่อนุมัติให้ส่งคำร้องขอย้าย พร้อมทั้งจัดทำรายละเอียด การประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ตามที่สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กำหนด จำนวน ๑ ชุด ทั้งนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้ส่งคำร้องขอย้ายดังกล่าวมายัง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ส่งคำร้องขอย้ายดังกล่าวมายังสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางภัทริยารรณ พันธุ์น้อย)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ